




# สรุปข่าว สร.


ประจำวัน

16 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>รณรงค์วันส้วมโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thaitodaynews, prd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายเดชอัครมัย ขาวทอง รรมช.สร. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการพัฒนามาตรฐานส้วมสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าพัฒนาส้วมสาธารณะอุทยานแห่งชาติ 156 แห่ง รองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมรณรงค์ “วันส้วมโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พ.ย.ของทุกปี ในปีนี้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ คือ "Toilets : A Place for Peace ส้วมไทยสะอาดปลอดภัย ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยสู่เป้าหมาย SDGs"</li> <li>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยเริ่มพัฒนาส้วมในครัวเรือนตั้งแต่ปี 2503 ปัจจุบันมีส้วมถูกสุขาภิบาล 99.8% และเริ่มพัฒนาส้วมสาธารณะในปี 2547 ปัจจุบันมีส้วมสาธารณะผ่านมาตรฐาน HAS 86% ครอบคลุม 12 ประเภทสถานที่สำคัญ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ.</li> <li>- นายวีระ ชุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการอุทยานแห่งชาติ โดยจะจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ MOU เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป</li> </ul>	
<p><b>ห่วงผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด รพ.จิตเวชพิษณุโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รพ.จิตเวชพิษณุโลก พร้อมเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพื่อรองรับการบำบัดรักษากลุ่มสีแดง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ซึ่งพบว่า เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ ทั้งการดูแลบำบัดรักษา การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและผู้ใช้สารเสพติด การพัฒนานวัตกรรมการบำบัดรักษาโดยใช้คู่มือทักษะทางสังคมสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด</li> </ul>	
<p><b>ยกระดับมาตรฐานการผลิตยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการผลิตยาใน รพ.รัฐ รองรับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยใช้มาตรฐานการผลิตยาระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการทางการแพทย์ ที่จะได้รับยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมย้ำว่า ยาที่ผลิตเพื่อผู้ป่วยใน รพ. ได้รับการจัดเตรียมโดยบุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ผู้รับบริการมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยของยาที่ได้รับ</li> </ul>	
<p><b>โรคมุมแพ้นเอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมการแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคมุมแพ้นเอง Systemic Lupus Erythematosus (SLE) หรือ “โรคพุ่มพวง” เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย มีอัตราการเสียชีวิตต่ำ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัด เป็นโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบของอวัยวะทั่วร่างกาย ผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีการอักเสบและมีอาการแสดงแตกต่างกัน มักเกิดการอักเสบของหลายอวัยวะร่วมกัน แนะนำผู้ป่วยหมั่นสังเกตอาการตนเอง หากพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์</li> <li>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า โรค SLE เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาหายขาด แต่สามารถควบคุมอาการได้ โดยสาเหตุเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การวินิจฉัยต้องใช้ทั้งอาการและผลแล็บ และการรักษาต้องใช้เวลานาน เนื่องจากอาการกำเริบอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต</li> </ul>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.สุงชัย อังธารารักษ์ นพ.เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและภูมิคุ้มกัน รพ.ราชวิถี แนะนำวิธีการป้องกันด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ลดความเครียด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงแสงแดด ป้องกันการติดเชื้อ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสสารเคมี รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น</p>	
<p><b>ยกระดับศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส. ปรับกระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่ระบบดิจิทัล นำระบบ Biz Portal มาให้บริการเต็มรูปแบบ ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลและงานบริการของกรม สบส. ได้อย่างสะดวกสบายกว่า 55 รายการ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (<a href="https://bizportal.go.th">https://bizportal.go.th</a>)</p>	-
<p><b>MOU ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- อย. ร่วมกับสำนักงานควบคุมเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน (NMPA) ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือบนพื้นฐานของความเสมอภาคและการตอบแทนซึ่งกันและกัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างทั้งสองประเทศ เสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลร่วมกัน เป็นการวางรากฐานสำหรับพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมนวัตกรรม</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. เผยว่า ความร่วมมือของ อย. และ NMPA ครั้งนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความร่วมมือและค่านิยมร่วมกันระหว่างไทยกับจีน ที่จะเสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลร่วมกัน รวมทั้งเป็นการวางรากฐานสำหรับพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมนวัตกรรม</p>	-
<p><b>ปิดกั้นผลิตภัณฑ์สุขภาพเถื่อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, prd., thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผยว่า อย. ร่วมมือกับแพลตฟอร์ม TikTok ในการจัดการโฆษณาและการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายบนช่องทางออนไลน์ สามารถดำเนินการแจ้งระงับหรือปิดกั้นการโฆษณาและการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายผ่านระบบดิจิทัล เพื่อความรวดเร็วในการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก นำร่องใช้งานผ่านระบบ TikTok Safety Enforcement Tool ซึ่งสามารถตรวจสอบความโปร่งใสผ่านรายงาน Government Removal Requests Report รวมไปถึงใช้เป็นช่องทางในการจัดส่งข้อมูลผู้ขาย ร้านค้าออนไลน์ที่กระทำผิดให้กับ อย. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	-
<p><b>ปัญหาร้านยาชุมชนอบอุ่น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.สุดสัปดาห์ 360 องศา</p> <p>- นโยบายให้ "ร้านยาชุมชนอบอุ่น" จำหน่ายสำหรับ 32 กลุ่มอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระ รพ. นั้น แพทย์สภามองว่าขัดต่อกฎหมายวิชาชีพเวชกรรม เพราะเภสัชกรไม่มีสิทธิวินิจฉัยโรคและจ่ายยาบางชนิดที่อาจต้องใช้การวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น ยาตา ยาตกขาว ไมเกรน เพราะต้องมีการตรวจละเอียด กังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย หากใช้ยาผิดประเภทอาจเกิดผลเสีย ด้าน สปสช.และสภาเภสัชกรรมยืนยันนโยบายช่วยลดการแออัดใน รพ.ได้ ทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมระบุเภสัชกรมีความรู้เพียงพอในการจ่ายยาเบื้องต้น หากอาการรุนแรงจะส่งต่อไป รพ. ขณะที่ศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีจากแพทย์สภา เพื่อพิจารณาว่านโยบายดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งระหว่างนี้ร้านขายยายังดำเนินการตามนโยบายได้ นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะว่า ทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือหาจุดสมดุล เช่น จำกัดการจ่ายยาเฉพาะยาสามัญ หรือจัดระบบปรึกษาแพทย์ก่อนจ่ายยา เพิ่มการอบรมและตรวจสอบมาตรฐานเภสัชกร เป็นต้น</p>	-
<p><b>ดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, thecoverage)</p> <p>- สปสช. ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดประชุมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขัง เพื่อติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเรือนจำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการจากเรือนจำต่าง ๆ และสนับสนุนให้เรือนจำพัฒนาโครงการและของบประมาณจาก กพท. สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2568 จะเน้นการคัดกรองโรคด้วยการเอกซเรย์ เนื่องจากบริการเคลื่อนที่ยังไม่ครอบคลุม พัฒนา Home ward ในเรือนจำ และติดตั้งโปรแกรม e-Claim เพื่อให้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เบิกจ่ายงบประมาณได้สะดวกขึ้น โดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุน คือ การคัดกรองโรค NCDs โครงการสุขภาพจิต การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ โครงการศาสนบำบัดสำหรับกลุ่มเปราะบาง และโครงการอาชีวบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาร่างกายหรือจิตใจ</p>	
<p><b>ประชุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพฯ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ)</p> <p>- นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา แลกข่าวประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรัฐสภาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลก ซึ่งรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหภาพรัฐสภา และองค์การอนามัยโลก 2-3 ธ.ค. 2567 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โดยมีตัวแทนกว่า 40 ประเทศเข้าร่วม พร้อมเน้นย้ำว่าความไว้วางใจที่ไทยได้รับเป็นผลจากความสำเร็จในการจัดการปัญหาสุขภาพ เช่น ระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค และเครือข่าย อสม. การประชุมนี้นอกจากจะเสริมความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขไทย ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม</p>	-
<p><b>บุรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยร่วมกับหน่วยวิชาการเครือข่ายนักสาธารณสุขจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ จัดเสวนาเพื่อสร้างความรู้และตระหนักถึงอันตรายของบุรีไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เครือข่ายหมออนามัย ไม่เอาบุรีไฟฟ้า" พร้อมข้อเรียกร้องสำคัญ ได้แก่ 1.สนับสนุนกฎหมายห้ามนำเข้า-ขายบุรีไฟฟ้า เพื่อปกป้องสุขภาพเด็กและเยาวชน 2.เพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันการละเมิดหรือแสวงหาผลประโยชน์ 3.เฝ้าระวังกลยุทธการตลาดและแทรกแซงนโยบายของผู้ค้าบุรีไฟฟ้าที่มุ่งเป้าเยาวชน 4.ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านบุรีและบุรีไฟฟ้า เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับเด็ก พร้อมระบุ สถานพยาบาลปฐมภูมิและชุมชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด พร้อมเสนอแผนงานควบคุมปัญหานี้ในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกกองทุนสุขภาพท้องถิ่น</p> <p>- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับเครือข่ายเยาวชน 9 องค์กร และ สสส. จัดงาน "เสียงเยาวชน: ต้องการให้บุรีไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย" เพื่อแสดงจุดยืนในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุรีไฟฟ้า หลังพบการตลาดมุ่งเป้าไปยังเยาวชน เยาวชนหญิงเริ่มใช้บุรีไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทั้งยังระบาดอย่างรุนแรงทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยเรียกร้องให้คงกฎหมายห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุรีไฟฟ้า พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพิ่มมาตรการควบคุมการขายออนไลน์และพื้นที่ใกล้สถานศึกษา สร้างความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุรีไฟฟ้าแก่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และสังคม เพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ลักลอบจำหน่าย และควบคุมการโฆษณาชวนเชื่อ สนับสนุนการวิจัยผลกระทบของบุรีไฟฟ้าต่อสุขภาพและนำข้อมูลไปปรับปรุงนโยบาย</p>	-
<p><b>ปัญหาพ.แม่ข่ายกับ รพ.สต.ถ่ายโอน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นางนิศากร ดอนกระสินธุ์ ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.ขอนแก่น เผย หลังรับถ่ายโอน รพ.สต. ยกจังหวัดทั้ง 248 แห่งนั้น การทำงานของ รพ.สต. ถ่ายโอนกับพ.แม่ข่าย บางพื้นที่ยังไม่ราบรื่น เพราะต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างกันที่จับต้องไม่ได้ อยากให้ สธ. กำหนดขั้นตอนให้ชัดเจน - สั่งตรง รพ.แม่ข่าย ให้ทำงานร่วมกับ รพ.สต.</p>	-
<p><b>ไฟไหม้โรงงานนำเข้าคลอรีน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)</p> <p>- เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานนำเข้าและจัดจำหน่ายสารคลอรีน ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ใช้เวลาควบคุมเพลิงจนสงบ 1 ชั่วโมง ต้องเร่งอพยพพนักงาน 17 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีนักผจญเพลิงบาดเจ็บ 1 ราย ด้านรองผู้ว่าสมุทรสาครสั่งการสำรวจผลกระทบชุมชนและโรงงานสารเคมีในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุซ้ำในอนาคต</p>	-
<p> <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b></p>	
-	-